

Số: 43 /BC-UBND

Phú Xuân, ngày 8 tháng 7 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020**

Thực hiện Thông báo số 10 /TB-HĐND ngày 16/6/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã Phú Xuân khóa XI về nội dung họp liên tịch chuẩn kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 và chương trình công tác năm 2020. Ủy ban nhân dân xã báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và định hướng nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

## **PHẦN I**

### **CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Thực hiện Nghị quyết số 84 - NQ/ĐU ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, các ban ngành của xã triển khai thực hiện nghiêm túc, tranh thủ huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng Ngành nghề, TTCN- Nông nghiệp- Dịch vụ; chỉ đạo ứng phó kịp thời có hiệu quả trước những diễn biến ảnh hưởng về môi trường, thời tiết và dịch bệnh, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững quốc phòng- an ninh địa phương .

### **I. VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ**

6 tháng đầu năm 2020, việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân xã được củng cố, tập trung chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực phù hợp với thực tế, đạt được hiệu quả. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành: 354 văn bản các loại, trong đó 117 Quyết định và 237 văn bản các loại như: Báo cáo, tờ trình, công văn, kế hoạch, thông báo và văn bản hành chính khác. Các văn bản được ban hành đã góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, của Hội đồng nhân dân xã phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của xã, tập trung giải quyết các công việc phát sinh trên địa bàn.

#### **1. Về tổ chức Hội nghị và các phiên họp UBND xã**

Năm 2020, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chỉ đạo điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Từ đầu năm Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức để phân công nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Thông qua

chương trình công tác của Ủy ban nhân dân xã và các phiên họp định kỳ hàng tháng để triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ một cách cụ thể, sau hội nghị và các cuộc họp Ủy ban nhân dân xã tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, các ban ngành liên quan khắc phục khó khăn, chủ động tổ chức thực hiện công việc có hiệu quả.

## **2. Về thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã**

Việc chấp hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 được UBND xã, các ban ngành, các đơn vị và các thôn triển khai nghiêm túc. Tập thể Ủy ban nhân dân xã đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã và sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy. Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng tuần có phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Ủy ban nhân dân, của cán bộ, công chức tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả định kỳ trước các cuộc họp hàng tháng của Ủy ban nhân dân xã.

Trong quá trình chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân xã thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, chế độ làm việc thông qua việc xây dựng lịch công tác hàng tuần và các cuộc họp của Ủy ban nhân dân xã để đánh giá kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, hội ý, trao đổi thảo luận đối với những vấn đề nổi cộm, đột xuất; những nội dung quan trọng trước khi xin ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo huyện. Ủy ban nhân dân xã, đã xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian, phân công cán bộ tăng cường về kiểm tra chỉ đạo ở các thôn để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc ở từng khu vực, từng địa bàn dân cư và trên các mặt lĩnh vực hoạt động công tác.

Trong chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội; Ủy ban nhân dân xã đã chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời đối với Ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành cấp huyện. Tham gia các buổi họp giao ban, trực báo do Ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành cấp huyện tổ chức, kịp thời tranh thủ ý kiến chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã để chỉ đạo triển khai tốt các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

## **II. VỀ QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Sáu tháng đầu năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng kéo dài, dịch bệnh ở NTTS, ở chăn nuôi và đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại trong sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện và các ban ngành cấp huyện, trực tiếp là sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự giám sát của Thường trực HĐND, sự chỉ đạo điều hành của UBND xã; với sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ và nhân dân toàn xã, nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được phát triển, các mặt hoạt động văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết quả tình hình ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 như sau: Tổng giá trị các ngành sản xuất (Giá thực tế) 318,2 tỷ đồng, đạt 72,8 % KH, trong đó: giá trị sản xuất ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp: 104,4 tỷ đồng, đạt 57,5 % KH; giá trị

sản xuất Ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp: 114,4 tỷ, đạt 53,3% KH; Dịch vụ: 99,4 tỷ đồng, đạt 246% KH. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt: 1.938 tấn (KH: 2.900 tấn) đạt 66,8%; Sản lượng đánh bắt và nuôi thủy sản 255 tấn, đạt 31,8%; Thu ngân sách tại địa bàn đạt: 7,42 tỷ đồng, đạt 110,3%; Tổng vốn đầu tư xã hội tăng thêm: 42,7 tỷ đồng, đạt 94,8% KH; Duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,05% đạt 100% KH; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 9,91%, đạt 33,3% KH; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giảm còn 8,14%, đạt 33,3% KH; tạo việc làm mới: 140 lao động, đạt 41,1% KH; tỷ lệ hộ sử dụng nước máy: 91%, đạt 97,8%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt: 83%, đạt 97,6%.

Trong 6 tháng đầu năm, song song với công tác phòng chống dịch Covid-19 UBND xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Ngành nghề, TTCN- Nông nghiệp - Dịch vụ”, tập trung đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh tế, chỉ đạo đẩy mạnh chuyên dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển chăn nuôi gia trại hộ gia đình nên đã tác động thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Chỉ đạo đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội được quan tâm, đã tranh thủ các nguồn hỗ trợ của huyện tập trung tăng cường cơ sở vật chất trường học, đề điều thủy lợi để phục vụ sản xuất sản xuất.

- Công tác giảm nghèo tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; các mặt hoạt động VHXX chuyên biến tốt, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, triển khai các chương trình y tế quốc gia đạt được những kết quả tốt; chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao.

- Về quốc phòng - an ninh: Công tác tuyên quân hoàn thành chỉ tiêu huyện giao. Các kế hoạch quân sự quốc phòng, an ninh được triển khai có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội giữ được sự ổn định.

- Về công tác chỉ đạo quản lý đất đai- xây dựng có nhiều nỗ lực, tích cực, tập trung chỉ đạo kiểm tra xử lý cương quyết và nghiêm túc các trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng sai qui định. Tập trung xử lý các trường hợp vi phạm góp phần ổn định tình hình trong nội bộ dân cư.

- Về xây dựng chính quyền: Tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/02/2020 về sáp nhập thôn Lê Bình vào thôn Quảng Xuyên cho các cán bộ cốt cán của xã và các ban ngành đoàn thể của 2 thôn biết.

- Về công tác CCHC: UBND xã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ tổ chức, công dân đến giao dịch. Niêm yết đầy đủ bộ danh mục TTHC chung áp dụng tại cấp xã và các mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định 52/QĐ-UBND và Quyết định 1015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã và một số văn bản bổ sung, sửa đổi; bên cạnh tiếp tục rà soát, sắp xếp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo quy định.

### **III. NHỮNG MẶT TỒN TẠI HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ**

- Công tác huy động các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn.

- Sản xuất nông nghiệp vẫn còn mang tính tự phát nhỏ, lẻ, chưa thực hiện theo hướng sản xuất hàng hóa.

- Công tác quản lý Nhà nước, phát triển dịch vụ, TTCN và ngành nghề chưa phát huy hết tiềm năng của địa phương. Các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương vẫn còn thiếu.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mặc dù đã được xây dựng ngay từ đầu năm của một số ban ngành vẫn còn chậm, thậm chí kéo dài, hiệu quả còn thấp.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trộm cắp tài sản, đánh nhau và đánh bạc luôn tiềm ẩn.

Những mặt tồn tại yếu kém nêu trên về mặt chủ quản, trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch và các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xin nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và quyết tâm đề ra biện pháp khắc phục để tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

## **PHẦN II**

### **ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân xã tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

**1.** Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiếp tục thực hiện theo chương trình công tác năm, quý, tháng và hàng tuần của Ủy ban nhân dân xã; thực hiện tốt chế độ họp, hội ý, trực báo đúng định kỳ và tăng cường kiểm tra địa bàn khu dân cư, kiểm tra công việc của cán bộ, công chức được phân công, chỉ đạo triển khai các biện pháp tích cực để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

**2.** Cụ thể hóa các Nghị quyết của cấp trên, trực tiếp là Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã thành chương trình hành động, các kế hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tranh thủ huy động mọi nguồn lực của xã hội để tiếp tục đầu tư tăng cường kết cấu hạ tầng của xã.

**3.** Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn về nghiệp vụ, tập trung giải quyết kịp thời các quan hệ về giao dịch hành chính của tổ chức và công dân. Tăng cường công tác kiểm tra và công khai kinh tế, công khai hóa các khoản đóng góp từ nhân dân. Tập trung kiểm tra xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm đất đai, xây dựng; vi phạm trật tự xã hội trên địa bàn.

**4.** Chỉ đạo tốt công tác quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị - TTATXH, xây dựng cơ sở xã ATLC; xây dựng khu dân cư đảm bảo về an ninh trật tự. Tăng cường chỉ đạo đảm bảo ATGT trên địa bàn xã.

5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ và nhân dân, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã đề ra năm 2020.

6. Huy động cả hệ thống chính trị để tiếp tục thu hồi số tiền còn lại do nhận sai quy định theo Quyết định 309 của Thủ tướng Chính Phủ.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tập thể UBND xã 6 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; UBND xã kính báo cáo quý cấp lãnh đạo biết, cho ý kiến chỉ đạo./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- UBND huyện (b/c);
- TV. Đảng ủy;
- TT. HĐND xã;
- CT, các PCT.UBND xã;
- TT. UBMTTQVN xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Các, ban ngành xã;
- Lưu: VP.

**Đỗ Công Khiêm**